

โครงการปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
สำหรับนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาการบัญชี (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักการและเหตุผล

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถในการเป็นนักบริหารธุรกิจและนักบัญชีที่มีความรอบรู้ในวิชาชีพทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสามารถนำความรู้ รวมทั้งมีความใส่ใจรับผิดชอบสังคมและประเทศชาติ

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตที่มีผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอน การสร้างความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 จึงมีความจำเป็นโดยนอกจากหลักไวยากรณ์ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนทั้งเชิงวิชาการและการใช้ทักษะดังกล่าวในชีวิตประจำวันจึงล้วนมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คณะกรรมการประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รวมถึงอาจารย์ผู้สอนจะมีบทบาทร่วมกันในเตรียมการเพื่อให้นิสิตมีความพร้อมเพียงพอที่จะศึกษาในหลักสูตรซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างกัน

เพื่อสร้างความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษาในภาคการศึกษา 1/2560 จึงมีการจัดให้มีสถานการณ์จำลองการเรียนในชั้นเรียนเพื่อให้นิสิตกลุ่มดังกล่าวได้มีโอกาสศึกษาหลักไวยากรณ์รวมถึงทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนโดยศึกษากับอาจารย์สาขาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟังพูดอ่านเขียนของนิสิตดังกล่าว

เพื่อสร้างสถานการณ์ให้นิสิตได้มีโอกาสใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวัน จึงมีการจัดให้มีสถานการณ์ท่องเที่ยวไปยังพิพิธภัณฑ์นานาชาติสิรินธรเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสใช้ทักษะการฟังและพูดกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่จะร่วมเดินทาง พร้อมกันนี้นิสิตจะได้พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนจากสื่อวีดิทัศน์และเอกสารซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์และสถานที่ใกล้เคียงดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มความสัมพันธระหว่างอาจารย์และนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) อีกด้วย

ดังนั้นในการวางพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเหล่านั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการ “ปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่จะเริ่มเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในภาคการศึกษา 1/2560
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟังพูดอ่านเขียนของนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้ในการทำงานในอนาคต
- เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศชั้นปีที่ 1	จำนวน	60	คน
นิสิตสาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 1	จำนวน	40	คน

ค่าใช้จ่าย

ค่าเอกสาร	1,000 บาท
-----------	-----------

การแต่งกาย

ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น

กำหนดการ

โครงการ “ปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และ
สาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)” ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัปดาห์ที่	วันที่	9.00-12.00	12.00-13.00	13.00-16.00
1	3 กรกฎาคม	ทดสอบ	พักเที่ยง	กิจกรรมเสริมทักษะ
	4 กรกฎาคม	อบรมทักษะการฟังและการพูด	พักเที่ยง	อบรมทักษะการอ่านและการเขียน
	5 กรกฎาคม	อบรมทักษะการฟังและการพูด	พักเที่ยง	อบรมทักษะการอ่านและการเขียน
	6 กรกฎาคม	อบรมทักษะการฟังและการพูด	พักเที่ยง	อบรมทักษะการอ่านและการเขียน
	7 กรกฎาคม	อบรมทักษะการฟังและการพูด	พักเที่ยง	อบรมทักษะการอ่านและการเขียน
2	10 กรกฎาคม	อบรมทักษะการฟังและการพูด	พักเที่ยง	อบรมทักษะการอ่านและการเขียน
	11 กรกฎาคม	อบรมทักษะการฟังและการพูด	พักเที่ยง	อบรมทักษะการอ่านและการเขียน
	12 กรกฎาคม	อบรมทักษะการฟังและการพูด	พักเที่ยง	อบรมทักษะการอ่านและการเขียน
	13 กรกฎาคม	อบรมทักษะการฟังและการพูด	พักเที่ยง	อบรมทักษะการอ่านและการเขียน
	14 กรกฎาคม	ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง: 9.00-10.00น. เดินทางจากคณะการบัญชีฯ 10.00-12.00น. ทักษะการสื่อสารในการเข้าชม	รับประทานอาหารเที่ยง	ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง: 13.00-15.00น. รูปแบบสื่อและวิธีนำเสนอข้อมูล 15.00-16.00น. เดินทางกลับคณะการบัญชีฯ
3	17 กรกฎาคม	อบรมทักษะการฟังและการพูด	พักเที่ยง	อบรมทักษะการอ่านและการเขียน
	18 กรกฎาคม	อบรมทักษะการฟังและการพูด	พักเที่ยง	อบรมทักษะการอ่านและการเขียน
	19 กรกฎาคม	อบรมทักษะการฟังและการพูด	พักเที่ยง	อบรมทักษะการอ่านและการเขียน
	20 กรกฎาคม	อบรมทักษะการฟังและการพูด	พักเที่ยง	อบรมทักษะการอ่านและการเขียน
	21 กรกฎาคม	ทดสอบ	พักเที่ยง	กิจกรรมเสริมทักษะ

ปฐมนิเทศ เวลา 8.30 น. วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม